

GẤM ĐÀNG THÁNH GIÁ

KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

I. MỞ ĐẦU: Dấu Thánh Giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần
Kinh Tin - Cây – Mến. Kinh Ăn Năn Tội.

HÁT: VINH QUANG CỦA TA (hoặc bài khác)

- Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Ki-tô. Nơi Người, ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa, ta được cứu độ. Nhờ Chúa ta được giải thoát. (tr.95)

II. KINH A RẤT THÁNH GIÁ (Quỳ)

A rất Thánh Giá, chúng con kính thờ neo thần vững vàng, chúng con trông cậy một Thánh Giá vô cùng phép tắc. Lòng chúng con yêu mến tin thành, đều nhờ sự thương khó Chúa con. Lòng chúng con sắp mình khẩn nguyện: người nhân đức ban ơn thêm sức; kẻ tội khiên cải dữ về lành. Lạy Đức Chúa Giêsu là Chúa chuộc tội rất đáng kính mến, nay chúng con sắp mình xuống dưới chân Chúa, mà xin lòng lân mẫn Chúa đoái thương chúng con, cùng các đấng linh hồn nơi luyện ngục, hầu cho chúng con cùng các đấng linh hồn đặng nhờ những phép đại xá cùng ân xá Hội Thánh đã ban.

Chúng con đến mà suy gẫm những sự thương khó Chúa, xin Chúa ban ơn cho chúng con đặng hưởng nhờ những công nghiệp vô cùng Chúa cứu thế. Lại chúng con bước vào Đàng Thánh Giá là nơi đầy dẫy sự khốn khó xót xa đắng cay, xin Chúa xuống ơn cho chúng con đặng lo buồn đau đớn, và dốc lòng từ này về sau chịu mọi sự khốn khó sỉ nhục đời này, chẳng những là bằng lòng mà lại vui lòng nữa.

Chúng con kính lạy rất thánh Đức Bà Maria là Mẹ rất khoan nhân, là Thầy đã dạy chúng con trước hết cách đi Đàng Thánh Giá, xin Mẹ nhân từ bào chữa chúng con trước mặt Đức Chúa Trời, hầu Chúa nhậm lấy lòng ăn năn đau đớn, khi chúng con bước đi mười bốn chặng đàng thánh giá, mà phạt tạ Chúa, cùng bỏ thường các tội lỗi thiên hạ hằng phạm mất lòng Chúa.

Trước mỗi Chặng thì đứng hát:

ĐK. Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.

Đi đến Chặng thứ nhất.

CHẶNG THỨ NHẤT

Đức Chúa Giêsu chịu xử án (Đứng)

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Ông Philatô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giêsu thì ông trao nộp theo ý họ muốn” (Lc 23,24-25)

Gẫm: (Quy) Ai ngờ Chúa tôi vô tội, mà cam lòng chịu nhẹn nhục chịu xử án tử hình, ức hiếp làm sao? Thật là bởi tình thương tôi, nên muốn cam lòng chịu thể ấy.

Lạy Chúa, tôi là kẻ có tội đáng tử hình mới phải, nhưng sao Chúa tôi lại chịu chết thế vì tôi làm vậy? Ôi ôi! Vậy từ nay về sau, tôi quyết lòng dầu sống chết thì đền ơn Chúa đã thương tôi dường ấy.

Sau mỗi Chặng thì đọc:

CĐ: Lạy Cha Hằng Hữu, / con xin dâng lên Cha...

X. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô;

Đ. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thể giới. (3 lần)

- **Hát:** NGỢI CA LÒNG THƯƠNG XÓT... (Đứng)

Đi đến Chặng thứ 2.

CHẶNG THỨ HAI

Đức Chúa Giêsu xê vai lại mà vác lấy Thánh Giá

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha” (Ga 19, 16-17).

Gẫm: (Quy) Chúa cực thái quá là dường nào! Trên đầu thì đầy những gai, cả và mình thì nứt nở xê xài, mà quân dữ còn bắt Người vác một cây nặng lắm; Chúa cúi lưng xê vai lại vác lấy. Liền

xuống phải khoan gai trên đầu, thì càng thêm nhức đau quá đỗi, song cũng gượng bước đi tùy sức.

Ôi! Đáng rất thánh còn cúi lưng vác nặng nề làm vậy, thay vì tôi là đũa gian ngược đầy dẫy tội tình độc ác ngàn trùng, mà tôi còn dám làm tội nữa sao? Thôi thôi, lạy Chúa, tôi dốc lòng không dám nữa, mà lại quyết chí hằng ngày vác Thánh Giá theo chân Chúa tôi mà chớ.

-*Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng ...*
-*Vì cuộc khổ nạn đau thương ... (3 lần).*
-*Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót ... (Đứng)*

CHẶNG THỨ BA

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Marcô: “*Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Tất cả đều kết án Người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: Hãy nói tiên tri đi! Và đấm thuộc hạ tát Người túi bụi*” (Mc 14,63-65).

Gẫm: (Quy) Một đêm đến sáng chẳng đặng nghỉ an, lại chịu đánh đòn máu chảy xuống ròng ròng, nên sức đã hao mòn và cây Thánh Giá nặng lắm, vác đi không rời, thì ngã xuống đất; Thánh Giá đè lên mình Người thì càng trầy các vết tích ra hơn, và xán lên đầu, thì gai càng thấu vào sâu lắm, mà quân dữ chẳng hề ai thương một chút, mà lại mắng nhiếc nói lời lộng ngôn khinh mạn, thẹn thùng quá tộ, cùng giày đạp kéo lôi giục dẩy đi cho chóng.

Lạy Chúa, bởi tội tôi làm cho Chúa phải thân tức tưởi thế ấy! Tội ôi! Từ này về sau ai còn tiếc mảy làm chi nữa, mà chẳng dứt bỏ mảy cho xa, mà yêu mến Chúa tôi đã chịu gian nan mà cứu chuộc linh hồn tôi đường ấy!

-*Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng ...*
-*Vì cuộc khổ nạn đau thương ... (3 lần).*
-*Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót ... (Đứng)*

CHẶNG THỨ BỐN

Đức Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “*Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Colópát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình*” (Ga 19,24-27).

Gẫm: (Quy) Khi Đức Chúa Giêsu gặp Mẹ rất mến thương, Mẹ thấy Con rất yêu dấu, thì cả và hai chua xót cực trong lòng nói làm sao cho xiết! Thấy hình oan ác; đầu đội những gai, vai thì vác nặng, mình thì nứt nở xể xài thâm bầm loạn bì, không nơi nào hở. Không còn hình tượng người ta nữa. Quân gia nghiêm giữ, hăm hở hăm hăm, dân theo đầy lũ trên bóng nhuộm nha; khi ấy lòng Đức Mẹ chua xót hải hà ai hầu kể đặng? Khác nào lưới gươm thâu vào lòng ruột, cũng bởi tội tôi gây nên thể ấy.

Cúi xin Đức Mẹ cầu nguyện cho tôi đặng lòng thông hối gớm ghiếc tội khiên, là tội căn nguyên làm cho Chúa tôi và Đức Mẹ ghe đàng khốn cực.

- Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng ...*
- Vì cuộc khổ nạn đau thương ... (3 lần).*
- Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót ... (Đứng)*

CHẶNG THỨ NĂM

Quân dữ bắt ép ông Simon vác đỡ Thánh Giá với Chúa

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Marcô: “*Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simôn, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxandê và Rупhô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ*” (Mc 15,21-22).

Gẫm: (Quy) Ý nhiệm Đức Chúa Giêsu để cho Si-mon vác đỡ Thánh Giá với Người, là bài gẫm dạy tôi phải hiệp các sự khốn khó bỗn phận tôi làm một cùng sự thương khó Chúa, và cam lòng nhịn nhục sự cực Người đã định cho tôi chịu; ấy là vác Thánh Giá làm một với Người.

Lạy Chúa, Chúa đã vác phần nặng, mà để phần nhẹ cho tôi, thì từ này về sau còn lẽ gì mà tôi dám phàn nàn tránh trút, mà chẳng muốn chịu những sự khốn khó đời này sao?

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng ...

-Vì cuộc khổ nạn đau thương ... (3 lần).

-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót ... (Đứng)

CHẶNG THỨ SÁU

Bà thánh Vêrônica lau mặt Chúa

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đầm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: *Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu*” (Lc 23,27-28).

Gẫm: (Quy) Ý người nữ nhân đức ấy theo Chúa giữa chốn tử hình, mà chẳng kiêng sợ đoàn lũ quân lính dữ dằn, khi thấy Chúa đầy những máu mồ hôi bụi lấm, thì xông tới mà lau mặt Người. Chúa xem lòng bà ấy chí thiết tâm tình, Người liền in mặt vào khăn bà ấy, mà trả ơn hậu đãi, để dấu muôn đời. Tôi sấp mặt xuống cùng xấu hổ quá lẽ: biết bao nhiêu lần tôi đã kiêng nể người ta, mà bỏ chính việc đứng bậc tôi! Thật tôi đã nên người gian ngược rất đáng thẹn thùng trước mặt bà thánh Vêrônica. Lạy Chúa, xin Chúa thứ tha muôn vàn tội lỗi tôi.

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng ...

-Vì cuộc khổ nạn đau thương ... (3 lần).

-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót ... (Đứng)

CHẶNG THỨ BẢY

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Vậy, Đức Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Philatô nói với họ: *Đây là người!* Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: *Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!* Ông Philatô bảo họ: *Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy*” (Ga 19,5-6).

Gẫm: (Quy) Chúa một lâu một mồn sức, và nhọc và mệt quá cùng xẩm mắt, nên cúi đầu xuống đất; nhưng mà quân dữ dằn ấy chẳng chút tình thương, một nhieéc mắng cùng lấy chân giày đạp giục dẩy cho mau, kéo lôi dằn vật tất bạc quá đỗi.

Lạy Chúa, bởi vì Chúa gánh hết tội lỗi tôi, nên ghe phen Chúa ngã xuống đất cực khổ làm vậy! Lạy Chúa, tôi quyết lòng chữa cải và giữ nghĩa cùng Chúa cho trọn.

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng ...
-Vi cuộc khổ nạn đau thương ... (3 lần).
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót ... (Đứng)

CHẶNG THỨ TÁM

Đức Chúa Giêsu an ủi những người phụ nữ thành Giêrusalem đi theo Người

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: *Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu*”,(Lc 23,27-28).

Gẫm: (Quy) Chúa thấy những người nhân đức thành Giêrusalem đi theo Người, và than van kêu khóc, thì Người đoái lại mà phán rằng: Ở con thành Giêrusalem, chớ khóc thương Ta làm chi; hãy khóc thương bây, và con cháu bây mà chớ. Ấy Chúa dạy tôi cho biết; nếu tôi chẳng khóc tội tôi, là cội rễ Chúa tôi chịu cực, một khóc Chúa bề ngoài mà thôi, thì Chúa chẳng sá kể.

Vậy lạy Chúa, xin hãy lấy lượng bao dung nhơn thứ, mà ban ơn cho tôiặng lòng thống hối tiền khiên cho thật.

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng ...
-Vi cuộc khổ nạn đau thương ... (3 lần).
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót ... (Đứng)

CHẶNG THỨ CHÍN

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “*Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá ! Ông Philatô bảo họ: Các*

người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy" (Ga 19,6-7).

Gẫm: (Quý) Khi Chúa vác Thánh Giá gần đến nơi tử địa: phần thì vác nặng đã xa, phần thì đường đi dốc dác sức hơi đã mòn, máu rơi rải rác rưới khắp đồi nơi, phần thì thấy chỗ pháp trường phải chịu, phần thì thấy muôn vàn tội dữ thế gian, cùng những tội riêng mọi người hằng phạm, phần thì biết nhiều người bội ngãi, vong ân cứu chuộc, nên quá cực tâm thần mà gượng không lại, bèn giục đầu xuống đất. Thương ôi! Chua xót phiền muộn toan tâm, Chúa ngã xuống ba lần, bởi khắp cả và tội muôn dân, một mình Chúa tôi phải gánh!

Lạy Chúa chí từ, đang khi chịu cực lực hải hà, còn nhớ đến tôi và tội tôi thể ấy! Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn cho tôi chừa cải bỏ đàng tội lỗi, mà mến Chúa tôi cho đến trọn đời, kéo uổng công tình Chúa chuộc.

*-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng ...
-Vi cuộc khổ nạn đau thương ... (3 lần).
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót ... (Đứng)*

CHẶNG THỨ MƯỜI

Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu ra

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Matthêu: “*Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ*” (Mt 27,27-28).

Gẫm: (Quý) Khi đến nơi pháp trường tử địa, thì quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu ra. Khi ấy càng thêm khốn cực thiết tha quá đỗi, vì áo đã dính vào các chỗ thịt nát da trầy; thì máu khô đã khắn và mọi vết tích mọi nơi, nên khi lột chẳng khác nào lột da đau đớn; khốn ôi là khốn !

Chúa tôi rất tốt lành sang trọng phú quý hiển vang. Các tầng trời chứa còn không đủ; rày nên thân tử hủ; chẳngặng một tấm che mình, chết phải nằm trần treo trên cây Thánh Giá! Thôi thôi! Từ này về sau tôi cời hết tính nét xấu tôi, và dốc lòng chịu khốn cực gian nan theo gương Chúa chẳng còn than trách nữa.

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng ...

-Vi cuộc khổ nạn đau thương ... (3 lần).
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót ... (Đứng)

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT

Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tay vào Thánh Giá

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Khi đến nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm” (Ga 23,33-34).

Gẫm: (Quy) Khi quân dữ lột áo đoạn, thì xô Chúa nằm ngửa trên cây Thánh Giá! Thương ôi! Một đóng gai nhọn ấy là gổ Chúa trời đất, Thánh Giá nhám nhúa ấy là giường Người nằm! Lại nó kéo rán chân tay Người ra, nên các nơi vết tích nứt thịt hở miệng ra, gân cốt thì lòi ra. Sau nữa, nó lấy búa sắt và đóng đinh chân tay nhằm nơi huyết mạch máu liền tuôn ra cuộn cuộn.

Lạy Chúa, Chúa chịu dường ấy vì lòng thương yêu tôi, cùng vì tội lỗi tôi. Vậy từ này về sau tôi dốc lòng từ bỏ mọi sự vui vẻ thể gian, mà đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá làm một cùng Chúa tôi. Chớ chi nước mắt tôi chảy ra ròng ròng mà báo nghĩa Chúa cho xứng đáng!

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng ...
-Vi cuộc khổ nạn đau thương ... (3 lần).
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót ... (Đứng)

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trường trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng : Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở”. (Lc 23:44-46)

Gẫm: (Quy) Chúa đã hoi hóp, nhưng mà quên sự cực mình, mà thương kẻ có tội: Người ngửa mặt lên mà rằng: Xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó.

Lạy Chúa xin Chúa thương tôi, vì tôi tội lỗi nhiều. Lạy Chúa mở lòng nhân thứ, mà hứa Thiên Đàng cho người kẻ trộm tổ lòng ăn năn.

Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn cho tôi ăn năn chữa cải, hầu cho tôi đăng lên ở làm một cùng Chúa trên nước Thiên Đàng. Đoạn Chúa trời phú ông thánh Gioan làm con Đức Mẹ. Tôi sắp mình xuống lạy Đức Mẹ, xin thương tôi và chịu lấy tôi làm con Đức Mẹ. Sau hết Người trời phú linh hồn cho Đức Chúa Cha, bèn trút linh hồn mà sinh thì.

Ôi ôi! Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết cho tôi đăng sống! Vậy tôi quyết làm tôi Chúa trọn đời.

*-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng ...
-Vì cuộc khổ nạn đau thương ... (3 lần).
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót ... (Đứng)*

CHẶNG THỨ MƯỜI BA **Môn đệ Đức Giêsu hạ xác Người xuống** **cùng phú cho Đức Mẹ**

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Sau đó, ông Giuse, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Dothái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giuse đến hạ thi hài Người xuống” (Ga 19,38).

Gẫm: (Quy) Hai môn đệ Chúa đến mà trợ táng, thì bắc thang trèo lên Thánh Giá, tháo đinh ra cùng hạ xác xuống, Đức Mẹ đứng kề Thánh Giá, ngửa mặt giơ tay mà ẵm Con rất yêu dấu. Khi ấy Đức Mẹ đau đớn biết là ngần nào! Máu trét tóc lại, đầu thì đầy những gai, mặt mũi ủ ê xanh xao lấm láp; con mắt thì nhắm lại, miệng lưỡi thì đóng lại, cạnh nương long và chân tay thì xé ra; cả và mình thì thâm bầm sưng súp, đầy dẫy vết tích sứt xẻ kẻ chẳng xiết.

Hãy xem đó thì thấy phép công thẳng Chúa là đường nào! Hãy xem đó thì biết tội nặng nề gớm ghiếc là ngần nào! Hãy xem đó thì rõ biết lòng Chúa rất thương yêu là đường nào !

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng ...
-Vi cuộc khổ nạn đau thương ... (3 lần).
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót ... (Đứng)

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN

Táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyết đá mới

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “*Khi ấy có một người tên là Giuse, thành viên của Thượng Hội Đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đến gặp tổng trấn Philatô để xin thi hài Đức Giêsu. Ông hạ xác Người xuống, lấy vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ.*” (Lc 23,50-53)

Gẫm: (Quy) Khi hai môn đệ Đức Chúa Giêsu đã rửa máu nơi mặt Chúa, cùng các nơi vết tích cho sạch đoạn, thì lấy thuốc thơm tho mà xức Người, và lấy vải trắng mà vấn lấy, đoạn đặt vào trong huyết đá mới làm. Ấy là Người dạy; hễ ai muốn Chúa ngự vào lòng cho đáng, thì phải làm cho lòng sạch và ra mới.

Lạy Chúa, bởi tội tôi đã đáng chết đời đời, mà Chúa đã lấy lòng thương xót mà cứu lấy tôi choặng rồi, cho đến đổi Chúa đã chịu chết cách cay đắng tất bật cho cân xứng tội tôi quá dữ, mà phạt tạ cho bằng lòng Đức Chúa Cha. Lại chịu táng xác trong huyết đá, ấy là dạy tôi phải chôn lấp tội lỗi và tính hư nét xấu, là đừng phạm tội nữa, thì ngày sau mới đặng sống lại sáng láng tốt lành như Chúa tôi sống lại vậy.

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng ...
-Vi cuộc khổ nạn đau thương ... (3 lần).
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót ... (Đứng)

III. KINH KẾT (Quy)

Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, có lẽ nào khi tôi suy gẫm bấy nhiêu sự cực Chúa tôi chịu vì tôi dưng ấy, mà tôi chẳng động lòng mến Chúa thì sao? Hay là còn lẽ gì mà tôi yêu tội lỗi dặng nữa, là giống làm khổ não mặt thánh oai nghi Chúa tôi dưng ấy? Xin Chúa chớ để tôi buồn bực khô khan vô ích, song hãy làm cho tôi dặng nên con xứng đáng Đức Mẹ mà bắt chước Người, dặng nối gót theo chân Chúa cho đến trên núi Calavariô, là bằng lòng chịu mọi sự khốn khó vì Chúa cho đến chết, cùng cho tôi dặng lòng ăn năn thống hối, và kính mến Chúa cho đến trọn đời. **Amen.**

Có thể đọc kinh A Rất Thánh Giá.

HÁT : ĐƯỜNG CHÚA ĐI QUA (Đứng)(tr.96)

1. *Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, máu gai nào hằn sâu trên trái. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.*

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài,
xin cho con cùng vác với Ngài,
Thập Giá trên đường đời con.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài,
xin cho con cùng chết với Ngài,
để được sống với Ngài vinh quang.

IV. KẾT THÚC (Quy)

Kinh Trông Cậy – Ba Câu Lạy

KINH A RẤT THÁNH GIÁ

A rất thánh giá, chúng tôi kính mừng cây rất thánh giá,
Là cây đã chuộc muôn dân đặng rồi!
Cho kẻ có phước đặng phần vui mừng,
Cho kẻ có tội đặng lòng trông cậy/
Cho kẻ yếu đuối đặng nhờ sức mạnh
Cho kẻ khốn nạn đặng sự an lành/
Khen cây thánh giá ở giữa rừng phàm,
nên giống báu lành, nên cây sang trọng/
Nên đơn linh nghiệm,
Nên tàu vượt khỏi biển hiểm thế này/
Cây rất thánh giá thật là gương giáo
Dẹp giặc linh hồn, khử trừ đánh diệt tam cừu oan gia,
Sát phạt tà ma, thịt mình thế tục/
Vì rất thánh giá là như chìa khóa mở cửa Thiên Đàng,
Cho chúng tôi đặng vào đến nơi quê thật/
Cây rất thánh giá tốt lành rất mực,
Rùm rả im mát,
Bóng che thiên hạ khỏi chốn hỏa hình/
Cội rễ nhành lá, búp bông hoa quả,
Từ xưa đến nay,

Cây nào dám ví bằng cây thánh giá/
Từ cây thánh giá chở mình Chúa Cả
Đóng đinh chịu chết trên cây thánh giá/
Vậy cây thánh giá nên giống báu lành vô lượng vô biên,
Lưỡi khen chẳng xiết, bút ngợi khôn cùng/
Tài rất thánh giá, ai dám ví bằng?
Sức rất thánh giá, vô số chẳng cùng/
Rày tôi trông cây rất thánh giá này.
Tôi nhớ Chúa tôi là Chúa Giêsu cực cao cực cả,
Đã dùng thánh giá mà chuộc tội tôi/
Vậy nên tôi phải hết lòng khiêm nhường,
cảm ơn, thờ phượng,
Tôi kính, tôi lạy, tôi mừng thánh giá/
Ngửa nhìn thánh giá thật giống chữa tôi.
Chuộc tội đặng rồi, tha hết tội tôi/
Tôi cầu đã phỉ, tôi nguyện đã đáng.
Tôi đặng cậy nhờ,
Đau thì liền đã, nghèo xảy lại an/
Vậy tôi trông cây rất thánh giá này,
Xin đưa chúng tôi qua khỏi gian nan/
Tới nước Thiên Đàng,
Đặng ở chốn an, chẳng còn khốn khó. Amen/.

N.B: Bản văn GẤM ĐÀNG THÁNH GIÁ - KÍNH LCTX
Trích từ quyển KINH NGUYỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT,
đã được ĐGM Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn,
Imprimatur vào ngày 30/01/2024.

